



ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน
พนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป
เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ
สังกัดเทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ตามที่ คณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภท
ทั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ ได้ประกาศรับ
สมัครพนักงานเทศบาลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป
เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ ของเทศบาลตำบล
บ้านแปะ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ และคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน
พนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๓-๒-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านแปะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

หมายเลข ผู้สมัคร	ชื่อ - ชื่อสกุล	ตำแหน่ง	สังกัด
๐๐๑	นางสาวนันท์ณภัทร วงศ์คำ	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	เทศบาลตำบลบ้านแปะ จ.เชียงใหม่

อนึ่งการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้ได้ประกาศรายชื่อตามลำดับที่
ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ยื่นสมัครไว้ ซึ่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงาน
เทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ให้สิทธิ ผู้ที่มีรายชื่อในประกาศนี้มีสิทธิสอบ
สัมภาษณ์และได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รวมทั้งมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่
สมัครสอบ แต่หากคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภท
ทั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกมีคุณสมบัติไม่
ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก คณะกรรมการฯจะถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้มีสิทธิ
เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแล้วแต่กรณี สำหรับวันเวลา สถานที่สอบ มี
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพันธุศักดิ์ แก้วสุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ

กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไป
เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ
เทศบาลตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่	ช่วงเวลา	ภาคการสอบ	หมายเหตุ
๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑	๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.	สอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป	
ณ ห้องประชุมสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น ๕ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่	๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.	สอบภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง	
	๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป	สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง	